

ช่องโหว่ในการลักลอบนำเข้าไม้จากพม่าไปจีน

Environmental Investigation Agency (EIA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่รายงานฉบับชดเชยแดนพม่า-จีนและได้เปิดเผยจำนวนไม้ผิดกฎหมายที่ถูกลักลอบเข้าออกระหว่างพม่าและจีน

EIA ได้ออกรายงานเรื่องการค้าไม้ผิดกฎหมายในแถบชายแดนรัฐคะฉิ่นของพม่าและมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีมากถึง 900,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2014 ซึ่งมีมูลค่าถึง 500 ล้านดอลลาร์ รายงานเปิดเผยว่าธุรกิจนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้อิทธิพลของทหารพม่าและกลุ่มการเมืองในการละเมิดกฎหมายป่าไม้ซึ่งห้ามค้าไม้ผ่านแดนและห้ามนำเข้าไม้ รายงานนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการจับกุมแรงงานจีน 155 รายที่ถูกจับกุมโดยทหารพม่าในรัฐคะฉิ่นและได้ตั้งโทษจำคุกซึ่งส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสองประเทศ

จากการลงพื้นที่ของ EIA ได้พบว่าสถิติการส่งไม้ข้ามแดนได้ลดลงอย่างมาก ในปีที่แล้ว EIA ได้บันทึกไว้ว่ามีรถบรรทุกไม้เป็นจำนวนมากที่รอขนไม้ข้ามแดน แต่ในปีนั้นเหลือเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถูกขนโดยรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนบุคคล

ในเดือนกรกฎาคม 2015 ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่ได้ถูกปล่อยตัวกลับโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพม่าและไม้กล้าที่จะเสี่ยงกลับมาอีก พื้นที่ที่ใช้เก็บไม้ที่มาจากรัฐคะฉิ่นในทางตอนเหนือของมณฑลยูนนานก็ไม่มีไม้ชุดใหม่ถูกนำมาเก็บอีก นำไปสู่การปิดตัวของโรงเรือบางโรง มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เช่นหลายปีที่ผ่านมาไม้จำนวนมากได้ถูกนำข้ามชายแดนทำให้ราคาไม้ตกโดยเฉพาะไม้ชิงชัน และอีกปัจจัยปัญหาเศรษฐกิจในจีนและการเลือกตั้งในพม่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

หัวหน้าโครงการป่าไม้ของ EIA กล่าวว่าทั้งสองประเทศได้ละเลยช่องทางการค้าไม้ผิดกฎหมายนี้ ขณะนี้ทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันในการยุติปัญหานี้อย่างถาวรและขั้นตอนแรกควรเริ่มจากที่จีนควรรับรู้ว่ามีชนิดใดเป็นไม้ห้ามส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ

No. : [TH] N86 translated version

Topics: การตัดไม้ผิดกฎหมาย

Publication date: 7 มีนาคม 2016

Translate by : TEFSO



ช่องโหว่ในการลักลอบนำเข้าไม้จากพม่าไปจีน

ปริมาณการส่งออกไม้ลดลงหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายในปี 2005 ที่ให้นำเข้าเฉพาะไม้ถูกกฎหมายเท่านั้น จากนั้นในปี 2008 ปริมาณไม้ได้ลดลงจาก 1 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2005 มาเป็น 270,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2008 แต่เพิ่มสูงขึ้นอีกในปี 2014

ช่วงปี 2015 ได้มีการเจรจาระดับทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของพม่าและจีนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร่างแผนความเข้าใจ ได้มีมุมมองที่หลากหลายต่อแผนนี้ พม่าได้เรียกร้องให้มีความร่วมมือในการยุติการค้าไม้ผิดกฎหมาย ส่วนทางจีนให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการค้าไม้อย่างถูกกฎหมายรวมถึงคำร้องที่ต้องการจะจัดตั้งพื้นที่ค้าและผลิตไม้ในพม่าแต่ถูกคัดค้านโดยประเทศเพื่อนบ้าน หากไม่มีจากจัดการเพื่อหยุดการค้าไม้ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง การค้าไม้ผิดกฎหมายอาจกลับมาอีกครั้งหากราคากลับมาสูงดังแต่ก่อนเนื่องจากความขาดแคลนไม้

ที่มา : <https://eia-international.org/hiatus-in-timber-smuggling-from-myanmar-to-china/>